

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p>	<p>งบหลักประกันสุขภาพปี 60</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ซึ่งมีนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน ได้พิจารณากรอบการจัดทำงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล สปสช. กล่าวถึงรายละเอียดว่า มีอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,150.23 บาท/คน มากกว่าปี 2559 ที่ได้รับ 3,028.94 บาท/คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รวมงบประมาณทั้งหมด 153,740.36 ล้านบาท แยกเป็น งบเหมาจ่ายรายหัวที่ส่งไปยังสถานพยาบาล 111,188.63 ล้านบาท และงบเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุข 42,551.73 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 ร้อยละ 6</p> <p>สำหรับงบเหมาจ่ายที่แยกเป็น 8 รายการย่อย สำนักงบประมาณเห็นชอบให้รายการอื่นเพิ่มขึ้น ยกเว้นงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ลดลงจากที่เสนอ 405.29 บาท/คน เหลือ 390.48 บาท/คน ส่วนงบนอกเหนือจากงบเหมาจ่าย รายหัว อาทิ ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,122.4080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 7,842.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1 ค่าบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1,616.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 169.4</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กังวลในส่วนของงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ลดลง ซึ่งสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลในการ “สร้างนำซ่อม” จึงควรยืนยันตัวเลขงบส่วนนี้ไปยังสำนักงบประมาณตามเดิม</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า หากสำนักงบประมาณตัดงบส่งเสริมป้องกันโรคลง จะเกิดปัญหาแน่นอนเนื่องจากงบนี้มีความสำคัญในการใช้ป้องกันโรคของคนไทย ที่ผ่านมา แม้แต่งบบฯ ในการฉีดวัคซีนพื้นฐานให้เด็ก ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ก็ไม่มีการตั้งงบบฯ ตายตัวแต่ตั้งเป็นรายปีตลอด และมีการถกเถียงเรื่องงบนี้ทุกครั้ง ซึ่งในปี 2560 สธ.วางแผนจะเพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กผู้หญิงด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>เลขาธิการสปสช.คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า จะตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ภายในวันที่ 23 เมษายน ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนเลือกเลขาธิการ สปสช. ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สปสช.จะประกาศรับสมัครเลขาธิการ สปสช. ระหว่างวันที่ 9 มี.ค.-10 เม.ย. คัดเลือก 2 พ.ค. ทำสัญญาจ้าง 9-13 พ.ค. 59</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p>ข้อตกลงทีพีพี</p> <p>-เสนอข่าว นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการ ศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ได้สรุปความคิดเห็นเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นผลดี ผลเสีย และแนวทางการเยียวยา หากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีพีพี ก่อนเสนอข้อมูลให้ที่คณะกรรมการพัฒนาการการค้าระหว่างประเทศ (พคค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าประเทศไทยจะมีทำอย่างไร</p> <p>โดยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่าควรหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยรับฟังข้อมูลเชิงลึกจากภาคประชาสังคม และให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากข้อตกลงทีพีพีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศ ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ คาดว่าที่ประชุมและนายกฯ น่าจะยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนใดๆ เนื่องจากยังมีเวลาอีก 2 ปี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แก้ปัญหาภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กำกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ ช่วยกันฝ่าวิกฤติภัยแล้ง ยึดมาตรการประหยัดน้ำเป็นหลัก</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมชาวไร่ยาสูบสายพันธุ์เบอร์เลย์ จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์ ขอให้กรม.ทบทวนร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงมีปัญหาและข้อขัดแย้งกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ชาวไร่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>สธ.เตือนอย่าวิตก'ชิคุนกุนยา'ในลิง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบลิงแสมในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้มีเชื้อไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาว่า เป็นภาวะปกติที่สามารถพบได้ เพราะเชื้อมีอยู่ในตัวยุง ไม่ว่าคนหรือสัตว์หากถูกยุงกัดมีโอกาสรับเชื้อได้เช่นกัน แต่ยังไม่มียางานว่าลิงไปกัดและข่วนแล้วจะทำให้เกิดโรค ดังนั้น จึงไม่ควรวิตกกังวล แต่แนะนำประชาชนเร่งดำเนินมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด เก็บน้ำ เก็บขยะรอบบ้าน ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>สำหรับการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยามี 2 วงจร คือ 1.คน-ยุง-ลิง ส่วนใหญ่พบวงจรนี้ในทวีปแอฟริกา 2.คน-ยุง-คน สามารถเกิดการแพร่เชื้อจากคนไปคน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค สำหรับในทวีปเอเชีย การแพร่เชื้อส่วนใหญ่เป็นแบบคน-ยุง-คน ทั้งนี้ โรคดังกล่าวจะพบมากในฤดูฝน ในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วย 4 ราย ใน 3 จังหวัดตอนใต้ของประเทศไทย</p>
เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-1 มี.ค. พบรายงานเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าใน 20 จังหวัด มากที่สุดใน จ.สงขลา กาฬสินธุ์ และชลบุรี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 3 ราย เป็นชาวเมียนมา 2 ราย ซึ่งถูกสุนัขกัดตั้งแต่อยู่ที่ประเทศเมียนมา แล้วเข้ามารักษาที่ จ.ตาก ก่อนจะเสียชีวิต ทั้งนี้ สาเหตุมาจากไม่ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังถูกสุนัขกัด หรือไปรับวัคซีนไม่ครบ ส่วนสุนัขที่กัดและก่อโรค มักเป็นสุนัขอายุสั้น 3-6 เดือน ซึ่งในปี 58 ที่ผ่านมา มีสุนัขไปรับวัคซีนเพียง 1 ใน 8 ของประชากรสุนัข และในแต่ละปีมีผู้ถูกสุนัขกัดแต่รับวัคซีนไม่ครบถึง 13,000 คน ดังนั้น หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ห้ามปิดปากแผล และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว เขตหนองแขม ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี เดือนมี.ค. 2559 ตามสถานที่ชุมชนต่างๆในเขต โทร 02-4211227 ต่อ 7318</p>
ข่าวสด	<p>ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พบว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ แม้แต่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนโยบายการล้างไตผ่านช่องท้อง และกำหนดให้เป็นวิธียุทธศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตลำดับแรก ถือเป็นวิธีที่ได้มาตรฐาน-ลดติดเชื้อ-นานาชาติยอมรับ มีข้อมูลในแต่ละประเทศที่ชี้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง นอกจากไม่แตกต่างจากการฟอกไตแล้ว อัตราภาวะแทรกซ้อนของไทยยังต่ำกว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว</p>
บางกอกโพสต์ มติชน แนวหน้า บ้านเมือง	<p>วันสตรีสากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี แนะนำผู้หญิงปรับตัวเพื่อลดความเครียด และหาวิธีผ่อนคลาย เช่น หยุดคิดในเรื่องที่เป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้สักพัก อย่าเก็บกดปัญหาไว้ตามลำพัง ปรึกษาผู้ใหญ่ สามี ญาติสนิทที่ไว้ใจได้ หรือปรึกษาสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากรู้สึกเหนื่อยล้า อาจชักชวนสมาชิกในบ้านให้ช่วยเหลือกันและกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว พักผ่อน ออกกำลังกาย เข้าสปา เข้าร้านเสริมสวย ทำอาหารหรือขนม ดูหนัง ฟังเพลง พบปะเพื่อนฝูง ฝึกสติ หรือนั่งสมาธิ เป็นต้น</p>
เดลินิวส์	<p>พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รพ.ว.สธ. ร่วมประชุม “รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง ไปถึง” เน้นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชม. ตำบลละไม่น้อยกว่า 10 คน ขณะนี้อบรมไปแล้ว 5,000 คน</p>
แนวหน้า	<p>อย.เตือนกินยาโปร อันตราย</p> <p>- เสนอบทความจาก อย. เรื่องการดัดแปลงสูตรยาเกินยาโปร (ผสมยาแก้ไอ- ยาแก้แพ้ ยาพาราเซตามอล) ซึ่งกำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น โดยหวังผลว่ากินแล้วเกิดอาการมีเมมา เคลิบเคลิ้ม แต่แท้จริงแล้วหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว เกิดอาการชัก หายใจช้าลงและช็อก อาจเสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>ปัญหาบ่อขยะ</p> <p>-เสนอข่าว นายโกเมนทร์ ฐิชอบ และชาวบ้านไผ่ หมู่ 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเทศบาลตำบลรัตนบุรีนำขยะมูลฝอยจำนวนมากไปทิ้งในพื้นที่บ้านไผ่ ส่งกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองสร้างมลพิษ ทำให้ชาวบ้านป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และยังได้ขุดดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ส.ป.ก.ของนายโกเมนทร์ ประมาณ 3-4 ไร่</p> <p>-ด้านจำเอกปรัชญา บุญปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลรัตนบุรี กล่าวว่า ขยะที่รับผิดชอบ 6 ชุมชนหลัก ปริมาณ 3-5 ตันต่อวัน การจัดการขยะจะไกลไปตามสภาพพื้นที่ เพราะไม่มีศักยภาพและไม่มียงบประมาณในการทำโรงกำจัดขยะ จึงทำตามงบประมาณและความสามารถที่จะทำได้</p>
พิมพ์ไทย	<p>สสส.ชูเชียงใหม่เป็นเส้นทางเกษตรสีเขียว</p> <p>-เสนอข่าว โครงการอาหารปลอดภัยเชียงใหม่เป็นสุข สนับสนุนโดย สสส. บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจและลดใช้สารพิษในการทำเกษตร ซึ่งปัจจุบันพบว่า ไทยใช้ยาฆ่าแมลงอันดับ 5 ของโลก และใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ 4 ของโลก จากการดำเนินงานกว่า 2 ปี ผ่านมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 25 ชุมชน และร้านอาหารเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 91 ร้าน พร้อมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบตลาดสีเขียว เกษตรกรสุขภาพดี ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ</p>
ข่าวสด	<p>ผ่าตัดต่อผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว รพ. มุกดาหาร ร่วมกับ พอ.สว.ผ่าตัดต่อกระดูกให้ผู้สูงอายุ มุ่งเน้นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากลำบาก หรือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ไม่มีสถานภาพทางทะเบียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี</p>
เดลินิวส์	<p>แม่ฮ่องสอนแจกหน้ากากอนามัยชาวบ้าน ผู้ฝุ่นละออง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน และกำชับให้สถานพยาบาล ตั้งแต่ รพ.สต. จนถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่ง เผื่อระวังปัญหาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ และให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ได้เตรียมส่งหน้ากากอนามัย จำนวน 44,000 ชิ้น ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและพี่น้องประชาชน พร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และนำประชาชนให้รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเจอภาวะหมอกควัน</p>
เดลินิวส์	<p>แนะดู'สุริยุปราคา'แบบปลอดภัย</p> <p>นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมการสาธารณสุขสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แถลงว่า ในวันที่ 9 มี.ค.นี้จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยในประเทศไทยสามารถมองเห็นได้บางส่วนได้ตั้งแต่เวลา 06.30-08.30 น. ซึ่งภาคใต้ที่จะเห็นมากที่สุดถึง 69 เปอร์เซ็นต์ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ส่วนในกรุงเทพมหานครจะเห็น 41 เปอร์เซ็นต์</p> <p>ทั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีแสงสว่างที่มีความเข้มสูงมากไม่ควรดูด้วยตาเปล่า หรือมองผ่านอุปกรณ์ที่ไม่ทึบแสงพอหรือมองผ่านกล้องโทรทรรศน์และกล้องส่องตาที่ไม่มีฟิลเตอร์กรองแสงเพราะอาจทำให้ตาบอดได้ ทั้งนี้อุปกรณ์เพื่อดูสุริยุปราคา มีดังนี้ หน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์ 14 ขึ้นไป แผ่นกรองแสงอะลูมิเนียมไมลาร์ กล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์ และแว่นดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นกรองแสงพอลิเมอร์ดำ นอกจากนี้สามารถดูสุริยุปราคาทางอ้อม โดยใช้กระชอน (เครื่องครัว) รับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้แสงผ่านรูไปตกบนฉาก เป็นต้น</p>
ข่าวสด	<p>ประชุมสุขภาพโลก</p> <p>-เสนอข่าว กทม. สสส. และ ศูนย์อำนวยการออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมจัดประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านนโยบายและวิชาการ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายต่างๆ ไปสู่ระดับสากล</p>

